

# โรงงานน้ำตาลคืนพบ“อุตสาหกรรม”สัปดาห์หน้า เคลียร์โรงงานตั้งใหม่-ลอยตัวราคา1ธ.ค.

ผู้จัดการรายวัน 360 - 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเตรียมเข้าพบ “อุตสาหกรรม” สัปดาห์หน้าหวังเร่งเคลียร์ปัญหาการขยายและตั้งโรงงานใหม่สะดุดไม่ทันเวลา 5 ปีตามเงื่อนไข เหตุติดผังเมือง EIA ไม่ผ่าน จ่อขอขยายเวลาลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ 1 ธ.ค.นี้

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า ขณะนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายกำลังประสานเพื่อขอเข้าพบนายอุตสาหกรรม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ขณะนี้โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตตั้งและขยายโรงงานใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประมาณ 36 แห่งมีแนวโน้มสูงที่จะตั้งโรงงานใหม่ได้ไม่ทันกำหนดระยะเวลา 5 ปี จึงจะขอขยายเวลาออกไปจนกว่ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จะเสร็จ

“ขณะนี้ติดปัญหา EIA และผังเมือง โดยกรณีผังเมืองนั้นจะขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยในการช่วยแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากโรงงานบางแห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงงานเดิม แต่กลับติดผังเมืองเพราะถูกระบุว่าเป็นสีเขียวจึงขอให้ดูในจุดนี้” แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้ ยังจะหารือถึงนโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ สอน. กำหนดจะลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เนื่องจากโรงงานมีความกังวลในขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะดำเนินการอย่างไรแน่โดยเฉพาะจะนำราคาใดมาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 60/61 พร้อมกันนี้ต้องการให้มีการหารือในรายละเอียดกับทั้งฝ่ายโรงงานและชาวไร่ก่อนที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ออกมาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

“ตามร่าง พ.ร.บ. ใหม่เองก็ยังคงกำหนดว่าเมื่อลอยตัวราคาในประเทศหากราคาอ้อยขั้นต้นต่ำกว่าขั้นปลายกองทุนน้ำตาลทรายจะไม่รับผิดชอบโดยให้ไปหักในปีถัดไปกับชาวไร่ หากชาวไร่คนเดิมเลิกไปจะทำอย่างไร และเมื่อยกเลิกระบบโควตาจะบริหารอย่างไร” แหล่งข่าวกล่าว

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายกล่าวว่า โรงงานน้ำตาลเองพร้อมที่จะลอยตัวราคาแต่ก็ต้องขอความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเพราะเวลาที่เหลือไม่กี่เดือนก็จะถึง 1 ธ.ค.แล้ว ดังนั้น จะคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นอย่างไร แต่ยืนยันว่าน้ำตาลจะไม่ขาดแคลนแน่นอน อย่างไรก็ตามระบบแบ่งปันผลผลิตระหว่างชาวไร่อ้อย 70% กับโรงงาน 30% เป็นระบบที่ดีอยู่แล้วมีเพียงบางส่วนต้องปรับปรุงเท่านั้น

นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือเคเอสแอลกล่าวว่า จะลอยตัวราคา 1 ธ.ค. ไม่มีปัญหา แต่สิ่งที่โรงงานน้ำตาลอยากเห็นคือแผนรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไรแน่ที่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า สอน. ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อได้ใบอนุญาตตั้งและขยายโรงงานแล้วต้องสร้างให้เสร็จภายใน 5 ปี ไม่เช่นนั้นก็จะยึดใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ยื่นขอตั้งโรงงานใหม่ 22 แห่ง ขยายโรงงาน 17 แห่งมีเพียง 1 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้วคือโรงงานน้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ของกลุ่มไทยเบฟ ส่วนที่เหลือ

ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นส่วนใหญ่และที่กำลังจะสิ้นสุดใบอนุญาต 5 ปี คือโรงงานไทยรุ่งเรือง จ.สกลนคร และตะวันออก จ.สระแก้ว ที่เหลือก็จะทยอยสิ้นสุดอายุใบอนุญาตปี 2561 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำชัดเจนว่าจะไม่ต่อไปอนุญาตให้เพราะให้เวลาแล้วและพบว่าบางโรงงานที่ยื่นขอเป็นเพียงการกักกันเองไม่ได้ตั้งใจทำจริง.